

Số:...../TTYT

Xuyên Mộc , ngày.....tháng.....năm 2020

V/Thực hiện rà soát,triển khai một số

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

### **Kính gửi: các Khoa, Phòng, Trạm y tế xã**

Nhằm tiếp tục nâng cao cảnh giác, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các Bộ ngành trung ương, Tỉnh Ủy và UBND tỉnh, đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 2975/UBND-VP ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3146/UBND-VP ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 169/TB-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngành Y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 10/4/2020, Sở Y tế có văn bản số 986/SYT-NV ngày 13/4/2020 về việc nhắc nhở các đơn vị rà soát, triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Trung tâm Y tế có ý kiến chỉ đạo tiếp tục rà soát, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

#### **1) Trưởng các đơn vị tiếp tục, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19:**

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chủ trương giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ; không để sót ca bệnh trong cơ sở y tế, nhất là các vị trí, bộ phận khám chữa bệnh tập trung đông người, gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

## **2) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống dịch bệnh:**

Nhằm giúp người dân và nhân viên y tế có hiểu biết đúng và biết cách phòng ngừa bệnh Covid-19; có thái độ ứng xử phù hợp theo từng cấp độ dịch bệnh và theo chỉ đạo chung của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh và Sở Y tế.

## **3) Tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh, điều tra trong cộng đồng các trường hợp tiếp xúc:**

- Ngay khi tiếp nhận thông tin người có yếu tố dịch tễ và/hoặc người vừa hoàn thành thời gian cách ly tập trung, phải cách ly tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe ở nhà, hạn chế tiếp xúc, ghi nhận đầy đủ người tiếp xúc, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng...

- Tiếp tục tham gia công tác kiểm dịch tại các cửa ngõ giao thông vào tỉnh và huyện, trên tinh thần cảnh giác cao độ, không để bỏ sót trường hợp có yếu tố dịch tễ mà không được giám sát, cách ly phù hợp. Bảo đảm sự liên lạc giữa hệ thống giám sát dịch các tuyến tỉnh, huyện, xã; sự liên lạc giữa các tỉnh với nhau; sự liên lạc, phối hợp giữa các ngành, nhất là liên lạc giữa y tế với Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Giao thông vận tải.

- Tiếp tục thực hiện khai báo y tế và xét nghiệm những đối tượng có yếu tố dịch tễ, triển khai nhiều kênh để người bệnh, người có yếu tố dịch tễ và toàn dân tham gia khai báo y tế, giúp phát hiện sớm dịch bệnh trong cộng đồng.

- Triển khai các cơ sở cách ly tập trung: Trung tâm Y tế được giao điều hành cơ sở cách ly tập trung theo Kế hoạch phòng thủ dân sự của Quân khu tiếp tục hoàn thiện điều kiện, khung điều hành, quy trình vận hành để có thể tiếp nhận người cách ly tập trung theo kế hoạch trên giao. Việc giám sát dịch tễ và cách ly người tập trung, phát hiện ca nghi ngờ và xử trí khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, ca xác định bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện việc lấy mẫu cho các đối tượng trong khu cách ly tập trung 02 lần; lần thứ nhất thực hiện khi cách ly, lần thứ hai trước khi hết hạn cách ly. Đối với những trường hợp đến hết thời hạn cách ly mà chưa được lấy mẫu hoặc đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả cơ sở cách ly vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Chỉ cho các trường hợp hết thời hạn cách ly có xét nghiệm âm tính về gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục giám sát về y tế trong 14 ngày kể từ khi rời khỏi cơ sở cách ly.

- Tiếp tục thực hiện việc giám sát người cách ly tại nhà, nơi lưu trú, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, xã chỉ đạo công tác quản lý, giám sát chặt chẽ những người cách ly tại nhà, nơi lưu trú, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

#### **4) Đối với công tác khám chữa bệnh:**

Trường các đơn vị trực thuộc rà soát lại quy trình làm việc, đảm bảo bảo vệ nhân viên y tế và bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế. Yêu cầu tất cả mọi người ra vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đeo khẩu trang; đặt dung dịch sát khuẩn rửa tay nhanh tại các vị trí thuận lợi cho người bệnh và nhân viên y tế. Thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân;

Tiếp tục thực hiện công tác phân luồng, tiếp nhận người bệnh đến khám. Thực hiện các hình thức đặt hẹn khám bệnh qua phương tiện viễn thông để giảm tối đa số lượng người bệnh tới khám, chờ khám cùng một thời điểm, bảo đảm người bệnh ngồi chờ khám cách xa nhau khoảng cách trên 2 mét.

Tiếp tục thực hiện công tác thu dung, điều trị người bệnh một cách phù hợp. Hạn chế số lượng người bệnh vào điều trị nội trú một cách hợp lý và tăng cường hiệu quả điều trị để rút ngắn thời gian điều trị nội trú cho người bệnh, giữ khoảng cách giữa các giường bệnh bảo đảm cách nhau trên 2 mét. Không tổ chức thăm bệnh. Hạn chế tối đa người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh phải đăng ký và ghi lại thông tin liên lạc.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế. Khi tiếp cận ca bệnh nghi ngờ, ca xác định bệnh Covid-19 tại bất cứ khu vực nào trong cơ sở y tế, kể cả cấp cứu, nhân viên y tế phải mặc trang phục phòng hộ đầy đủ. Phòng Điều dưỡng và Điều dưỡng trưởng các khoa tổ chức ghi chép những người đến khoa làm việc, khám chữa bệnh, nuôi bệnh, tiếp xúc để có thể khoanh vùng cách ly khi có ca bệnh nghi ngờ, ca xác định bệnh Covid-19 (F0) trong cơ sở y tế.

Tiếp tục thực hiện công tác chuyển tuyến và thực hiện các quy chế chuyên

môn theo quy chế bệnh viện và theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời kỳ dịch Covid-19 lan rộng; thực hiện hội chẩn và thông báo cho cơ sở y tế được chuyển bệnh đến, đặc biệt là các người bệnh có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở ... tránh lây nhiễm chéo giữa những người bệnh, người nhà người bệnh tại cơ sở y tế và lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Tăng cường hội chẩn trong đơn vị giữa bác sỹ thường trực với các bác sỹ có kinh nghiệm, bác sỹ phụ trách các ekip cấp cứu, các vị trí trực chính, tránh để lọt ca bệnh nghi ngờ, ca xác định bệnh Covid-19 lây lan ra số lượng lớn nhân viên y tế ở nhiều bộ phận, nhiều khoa phòng.

Lưu ý công tác an toàn thực phẩm trong cơ sở khám chữa bệnh. Hạn chế tổ chức ăn tập trung tại nhà ăn, khoa dinh dưỡng và bảo đảm khoảng cách tiếp xúc trên 2 mét giữa nhân viên y tế và khách hàng sử dụng suất ăn tại cơ sở y tế.

### **5) Phối hợp trách nhiệm giữa các khoa, phòng chuyên môn:**

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ: đầu mối lập các văn bản triển khai, hướng dẫn chuyên môn công tác phòng chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lan rộng; tham mưu triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 xây dựng báo cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Phòng Tài chính- kế toán, Khoa Dược- Trang thiết bị - Vật tư y tế : là đầu mối tham mưu đầu tư mua sắm phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh Covid-19; công tác giám sát phòng dịch bệnh; trang bị phòng hộ, kiểm soát và phòng lây nhiễm dịch bệnh cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh, nhân viên y tế làm công tác giám sát, chống dịch.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

#### ***Nơi nhận:***

- Sở Y tế ;
- Giám đốc, các PGĐ TTYT;
- Như kính gửi;
- Phòng Y tế Huyện (để biết);
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**BS CKI. Ninh Hùng**